



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ชิงทุน “ยูทูต YES” และทุน “ยอดเยี่ยม YES” รุ่นที่ 29 (ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้) รายงานตัววันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ อาคารยูทูต YES

ที่	รหัสสอบ	ชื่อ - นามสกุล	โรงเรียน
1	220521	กนต์ธร ช่างสุพรรณ	สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2	221851	กานต์ชนิต นิลพันธุ์	ศรีสวัสดิ์วิทยาการ
3	220716	ศุภัสยา กริมาณี	สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
4	220992	คุณากร ไชยรา	วมว.ดรุณสิกขาลัย
5	220761	ธนกร จิระพันธ์พงศ์	Bangkok Prep international school
6	221127	ปวีศา วงษ์ธนสุภรณ์	สระบุรีวิทยาคม
7	221103	ภูมิชนม์ วิเศษ	กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
8	220492	มัชฌิมา ภิรมย์	เตรียมอุดมศึกษา
9	220022	ลภัสรดา ศรีวิสุทธิยานนท์	หาดใหญ่วิทยาลัย
10	220775	สุธาสินี รัตตสาร	สตรีวิทยา

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ ATK (ภายใน 24 ชั่วโมง) ณ จุดลงทะเบียน

**เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนทุนเต็มจำนวน “ยูทูต YES” และทุน “ยอดเยี่ยม YES” มีดังนี้**

- YES จะใช้ข้อสอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศไทยจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 100 ลำดับแรก โดยทำการสัมภาษณ์รอบแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม และรอบสุดท้ายในวันที่ 6 สิงหาคม
- การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ TYES 100 ลำดับแรกเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คนตามลำดับแบ่งออกเป็นทุนเต็มจำนวน “ยูทูต YES” 3 ทุน และทุน “ยอดเยี่ยม YES” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
  - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่คำนึงถึงว่านักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่า หรือน้อยกว่า
  - เพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้ เช่น อุปนิสัยและทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ฯลฯ เช่น สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติภารกิจนักเรียนแลกเปลี่ยน มีบุคลิกลักษณะ กิริยามารยาทที่เหมาะสมกับการเป็นเยาวชนไทย อื่น ๆ อาทิ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น ความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคำถาม มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ยืดหยุ่นและอดทนต่อความกดดันต่าง ๆ ในต่างประเทศได้ ความรู้รอบตัว และอื่น ๆ

โดยนักเรียนทั้ง 10 คนดังรายชื่อข้างต้น จะเข้ารับการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ณ **อาคารยูทูต (YES) ถ.คลองลำเจียก กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565** โดยจะต้องนำส่งสำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนสุดท้าย YES สรุปผลสัมภาษณ์รอบสุดท้ายคัดเลือกทุน “ยูทูต YES” 3 ทุน และทุน “ยอดเยี่ยม YES” 7 ทุนโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม YES เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย